

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

(อพ.สธ.-นทพ.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กกส.สทพ.นทพ.) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ทางคณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. – นทพ. โดยนายไพฑูริย์ พุทธาศรี ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. – นทพ. นายจิรพันธุ์ ปุญญบาล ผู้ประสานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พลตรีวิเชษฐ ปุญญบาล ผู้ประสานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ช่วยงานด้านตรวจสอบภายใน และนายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. ประชุมร่วมกับ พลตรี สมชาย ปั่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และพันเอก นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเกษตรและสหกรณ์ฯ โดยมีวาระหรือเรื่องของผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ การจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก ณ เชื้อนครินทร์ /การถวายนิทรรศการในการร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่บ้านน้อย ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ

ที่ผ่านมาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยทาง ผอ.กกส.สทพ.นทพ. นำเรียนในที่ประชุมในเรื่องที่ได้รับพระราชทานพระราชกระแส ดังนี้ **ประการแรก** “พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สอนองพระราชดำริโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ทำการรักษาพื้นที่ไว้ให้ดี” **ประการที่สอง** ทรงสอบถามถึงปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ “ทราบมาว่าโดยรอบพื้นที่โครงการมีปัญหาความไม่เข้าใจ ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างชุมชน โครงการ และหน่วยฯ ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง” โดยทาง ผอ.กกส.สทพ.นทพ. ได้กราบบังคมทูลว่า ปัจจุบันทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการด้านมวลชนจนมีความเข้าใจ เกิดความร่วมมือต่อกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมในการปลูกป่า การดับไฟป่า การลาดตระเวนป้องกันป้อม เป็นต้น **ประการที่สาม** “ให้อุรักษ์และดูแลค่างควาคูกุณกิตติให้ดี” **ประการที่สี่** “ทรงขอบใจทางสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ที่ดูแลและนำน้ำไปให้ทาง ร.ร. ตชด. บ้านแม่บ้านน้อย”

การหารือ เรื่องปฏิทินการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ (Time Line) ในพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ คณะปฏิบัติงานวิทยการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (คณะสำรวจ-วิจัยค่างควาคูกุณกิตติ) กรมทรัพยากรน้ำ กรมการข้าว เป็นต้น ซึ่งทำให้ทาง สทพ.นทพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุฯ ได้ทราบความชัดเจนในภาพรวมของการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่

สำหรับปัญหาด้านการดำเนินงานเรื่องระบบน้ำในพื้นที่ ทางวิศวกร สำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดย ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำต้นทุนขึ้นอีก ๕๐ ไร่ ภายใน ๒ ปี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่กักเก็บได้ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เศษ (รวมพื้นที่กักเก็บเดิม ๒๐ ไร่ด้วย) ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อความเป็นมาตรฐานบูรณาการกันทั้งระบบ จำเป็นต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบซึ่งดำเนินการโดย กกส.สทพ.นทพ. และทางกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ โดยทาง กกส.สทพ.นทพ. จะเป็นผู้ประสานงานให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากระบบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

สืบเนื่องจากการทูลเกล้าฯ ถวายแผนแม่บท ของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เรื่องของการพัฒนาเป็น ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก โดยจะต้องมีการนำศักยภาพของ กกส.สทพ.นทพ. ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ การเกษตร มีองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งต้องระดมความคิดเห็นว่า ควรทำอะไรให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท ความพร้อมของทาง สทพ. ก็เหมือนเป็นโรงเรียน มีคุณครู ที่เหมือนเป็นต้นทาง มีโรงเรียนย่อยๆ มีศูนย์ฝึกอบรม เป็นที่ถ่ายทอดในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามพระราชประสงค์ ในการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาสีทิวทัศน์ในทรัพยากรให้แก่ชุมชน กกส.สทพ.นทพ. เป็นศูนย์ฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประเด็นนี้ต้องมาบูรณาการเป็นหลักสูตร ซึ่งถือเป็นนโยบายของจังหวัดให้ทาง ตำบล และโรงเรียน ร่วมสนองพระราชดำริ เชิญตำบลมาทำความเข้าใจและลงใบสมัครไว้ก่อน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เพื่อมีนโยบายให้ท้องถิ่นสนับสนุนทั้งบุคลากร และงบประมาณ ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้ได้ โดยทาง อพ.สธ. ได้ขออนโยบายจากทางจังหวัดในที่ประชุมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอันจะนำไปสู่ ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตกได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป

ภายหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และให้กำลังใจกับกลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร หมู่บ้านสู่เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม



